

HUYỆN ỦY PHÚ BÌNH
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 129-CV/BTGHU

Về việc tăng cường tuyên truyền phòng,
chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
trên địa bàn huyện

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phú Bình, ngày 14 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: - Đảng ủy các xã, thị trấn,

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện,

Bệnh dịch tả lợn Châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút có sức đề kháng cao, tồn tại lâu ở ngoài môi trường tự do gây ra, hiện tại chưa có vắc xin phòng và chưa có thuốc đặc trị. Bệnh có khả năng lan tỏa nhanh, vật chủ mang bệnh có thể là người, chim, loài gặm nhấm, côn trùng... và lây nhiễm cho chính lợn nuôi, lợn rừng (*không gây hại cho người và các loài động vật khác*). Theo báo cáo của UBND huyện, từ ngày 06 đến ngày 12 tháng 3 năm 2019, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện ổ dịch tại xóm Giữa, xã Úc Kỳ và xóm Cầu Ngâm, xã Tân Khánh trên địa bàn huyện. Tổng số lợn tiêu hủy trong vùng dịch và vùng bị uy hiếp là 171 con. Trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp cấp bách nhằm phòng chống và hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu phi gây ra. Tuy nhiên, một số xã chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; chưa quyết liệt trong công tác phòng chống dịch, còn lơ là, chủ quan, chưa huy động vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Theo nhận định của các cơ quan chuyên môn, tình hình dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các cơ quan tuyên truyền, đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các cơ quan tuyên truyền của huyện: Tiếp tục tăng cường tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và cấp trên về công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, cụ thể: Công văn số 1032-CV/HU, ngày 08/3/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 22/02/2019 của UBND huyện về phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Phú Bình; Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 26/02/2019 của UBND huyện về việc triển khai phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Phú Bình và các văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện tổ chức phát thanh hằng ngày trên sóng phát thanh của huyện về tính chất nguy hiểm, các biện pháp phòng, chống của Dịch bệnh tả lợn Châu Phi để người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống, tránh lây lan ra diện rộng; công tác thông tin tuyên truyền phải đầy đủ, chính xác, kịp thời, tránh gây hoang mang cho người sản xuất, kinh doanh, sử dụng các sản phẩm từ lợn, trong đó chú trọng các nội dung về biểu hiện lâm sàng, tác nhân gây bệnh và mức độ nguy hại của bệnh kịp thời thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện; biên soạn các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền và gửi các xã, thị trấn trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền lưu động đến tận các xóm, tổ dân phố để nhân dân biết, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống.

2. Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo UBND tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi, cơ chế hỗ trợ phòng trừ dịch bệnh bằng nhiều hình thức sâu rộng, thường xuyên đến các tầng lớp nhân dân; đồng thời chỉ đạo các đơn vị xóm, tổ dân phố tuyên truyền hằng ngày trên hệ thống loa của xóm để nhân dân thấy được tính chất nguy hiểm, cấp bách của Dịch bệnh và chủ động các biện pháp phòng, chống, giảm tối đa thiệt hại đối với các hộ chăn nuôi trên địa bàn. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác chấp hành các quy định về phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi.

Đề nghị các cơ quan thông tin tuyên truyền của huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy,
- Như trên,
- Lưu Ban Tuyên giáo.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Tuấn Hưởng